

THĂM, CHỨC MỪNG...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, sáng ngày 23/12, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm,

tặng quà chúc mừng các linh mục: Mai Trần Nga, Chánh xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm; Trần Văn Thụ, Quản nhiệm Phú Giáo, xã Hùng Dũng (Hưng Hà). Cùng đi

có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và huyện Hưng Hà. Tại các giáo xứ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm hỏi, tặng hoa và quà, chúc mừng các vị chức sắc, chúc việc cùng toàn thể đồng bào giáo dân đón mùa Giáng sinh năm 2018 vui vẻ, an lành,

hạnh phúc. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo Giáo xứ Mỹ Đình và Phú Giáo nói riêng, chức sắc, đồng bào Công giáo huyện Hưng Hà nói chung đã làm được trong năm qua;

đồng thời bày tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

TẮT ĐẠT

XÃ VŨ LẠC ĐÓN NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ và nhân dân Vũ Lạc đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho du kích chiến đấu. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, Vũ Lạc có 227 người con ưu tú hy sinh vì nền độc lập

đồng, 350kg đồng bán đi để mua 1.600 quả mìn, 2.580 quả đạn, 1.850 giáo búp đa, mã tấu, 2 súng lục, 3 súng trường để trang bị cho du kích chiến đấu. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, Vũ Lạc có 227 người con ưu tú hy sinh vì nền độc lập

dân tộc, tự do của Tổ quốc, 132 thương binh, 47 bệnh binh, 20 bà mẹ Việt Nam anh hùng... Trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, Đảng bộ, nhân dân Vũ Lạc đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương không ngừng đổi mới. Xã đã

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến, tăng trưởng kinh tế đạt cao, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,34%. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân...

Với thành tích đó, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vũ Lạc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Lạc được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Fox Sports kỳ vọng Văn Hậu tỏa sáng ở Asian Cup

(vnexpress.net) Trang thể thao nổi tiếng phiên bản châu Á điển tên hậu vệ trái Việt Nam vào danh sách những cầu thủ U21 đáng xem nhất giải đấu.

Cây bút Arvind Sriram mô tả cầu thủ 21 tuổi sẽ tỏa sáng ở Asian Cup" bằng nhận xét: Nhiều đội tuyển đã chọn những cầu thủ

giàu kinh nghiệm nhưng vẫn còn những đội hy vọng vào sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ.

Trong 5 cái tên được Fox Sports lựa chọn, có Đoàn Văn Hậu của Việt Nam. Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam năm 2018 được mô tả: "Văn Hậu là một phần không thể thiếu trong đội hình Việt Nam vô địch AFF Cup. Anh đá chính bảy trận, bao gồm cả hai trận chung kết lượt đi và về, đồng thời có một đường kiến tạo thành bàn". Văn Hậu bắt đầu được biết đến khi cùng các đàn anh ở lứa U19 Việt Nam vào bán kết U19 châu Á 2016, sau đó dự U20 World Cup 2017. Trong năm 2018, hậu vệ sinh năm 1999 phát triển vượt bậc và giữ suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. "Mới 19 tuổi, Văn Hậu đã giữ chắc suất đá chính trong hàng phòng ngự của CLB



Đoàn Văn Hậu nhận giải nam cầu thủ trẻ hay nhất năm 2018.

Hà Nội và giúp đội bóng vô địch V-League mùa 2018. Anh cũng đã có 10 lần khoác áo đội tuyển" - Fox Sports viết tiếp. "Việt Nam đã có một trong những cầu thủ trẻ nhất tại AFF Cup 2018 và giờ là lúc tiếp diễn điều ấy ở Asian Cup 2019. HLV Park Hang-seo tiếp tục trung thành với chính sách trọng dụng cầu thủ trẻ".

Bốn cầu thủ dưới 21 tuổi khác được Fox Sports dự báo tỏa sáng ở Asian Cup 2019, là Ahmed Abdul-Ridha (Iraq), Jasurbek Yakhshiboev (Uzbekistan), Alex Gersbach (Australia) và Ritsun Doan (Nhật Bản). Cả bốn người này Văn Hậu đều từng chạm trán ở giải U23 châu Á hoặc Asiad 2018.



Những cách trang trí cây thông Noel 2018 đơn giản mà đẹp với dụng cụ sẵn có trong nhà

Cây thông là một hình ảnh quen thuộc trong dịp Giáng sinh và chào đón năm mới. Dưới đây là những cách trang trí cây thông Noel đẹp, ấn tượng nhất cho mùa Giáng sinh khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Sử dụng vật trang trí có kích thước to

Sử dụng đồ trang trí quá khổ là một hình thức trang trí hiệu quả nhưng nhiều gia đình lại bỏ lỡ. Những quả bóng bạc lớn và các ngôi sao có tác dụng rất lớn tới thị giác. Mặc dù vật trang trí dạng này có thể tốn chi phí nhiều hơn một chút nhưng bạn sẽ không cần nhiều cho một cây kích thước trung bình dành cho gia đình.

Trang trí cây thông cổ điển

Những tinh thể pha lê luôn tăng thêm vẻ lấp lánh và tỏa sáng cho bất kỳ cây thông nào. Khéo léo thêm vào, xếp đặt nó gần đèn nháy và pha trộn với nhiều màu sắc, bạn sẽ khiến chúng càng rực rỡ và cuốn hút hơn. Dưới gốc thông là những hộp quà.

Cây thông được bày gần lò sưởi (hay hình ảnh lò sưởi), gắn đó treo những chiếc tất đựng quà của Santa. Một số biểu tượng khác cũng được kết hợp như giả nền gắn hoa lá, vòng nguyệt quế kết từ thông, lọ hoa đỏ hoặc trắng...

Trang trí thông theo phong cách hiện đại

Nếu chọn trang trí cây thông theo phong cách hiện đại, bạn chỉ cần chuẩn bị một số nguyên

liệu đơn giản như các loại bóng, chim, vòng hoa là được.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sáng tạo với những quả bóng màu đỏ, sợi tua rua đỏ lấp lánh quấn chéo quanh gốc cây. Đặc biệt, bạn đừng quên những hộp quà thật nhỏ để đặt dưới gốc cây thông. Có thể trên đỉnh cây thông bạn treo một chiếc nơ hoa trang nguyên hoặc một đôi chuông nhỏ.

Trang trí thông Noel sáng tạo với hình ngôi sao

Để trang trí cây thông theo phong cách này bạn cần chuẩn bị một ngôi sao màu vàng có kích thước lớn, những ngôi sao nhỏ màu trắng và màu vàng.

Cách trang trí: Ngôi sao màu vàng lớn gắn trên đỉnh cây thông. Ở thân cây là những ngôi sao nhỏ màu trắng hoặc vàng xen kẽ trên lá thông. Với cách trang trí này, cây thông nhà bạn sẽ trở nên nổi bật và không kém phần độc đáo.

Cây thông phong thủy

Thiết kế cây tuần theo tổng thể màu sắc và chủ đề có liên quan đến căn phòng nơi bạn sẽ

đặt cây là một mẹo rất hay để cây thông sau khi được trang trí hài hòa với không gian xung quanh giống như một phần máu thịt.

Về cơ bản thì những hộp quà, nơ và các hình trang trí chính có cùng một màu. Tuy vậy, nếu bạn không cẩn thận thì cây thông sẽ rộ màu, vì thế bạn cần xen kẽ cùng một tông màu làm hài hòa hoặc nổi bật màu chính.

Chẳng hạn màu xanh lam hợp với rèm trắng làm nền phía sau, với thảm và một chút phụ liệu trang trí cũng màu trắng. Còn màu xanh lá sẽ lung linh hơn nhờ những đồ trang trí màu vàng ánh dương.

Cây thông tự nhiên

Một trong những cách giản dị nhất, dễ thực hiện nhất và cũng được ưa chuộng nhất trong trang trí cây thông là tạo vẻ tuyệt phủ tự nhiên cho nó.

Có thể dùng bông, sợi giấy trắng, hạt xốp nhỏ hay các phụ liệu tạo hiệu ứng tuyết trắng để trang trí mặt trên của các tán lá thông. Cấu kỳ hơn chút có thể trang trí những nhà gỗ nhỏ xinh có mái và hiên dựng đầy tuyết trắng xa như một ngôi làng nhỏ giữa rừng thông.

(khai thác từ internet)



CỤM THI ĐUA SỐ 2...

(Tiếp theo trang 1)

Tham gia BHXH và các chế độ khác cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2019, các thành viên thuộc cụm thi đua số 2 - Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, phấn đấu vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường, chú trọng chất lượng sản phẩm để phát triển bền vững. Thực hiện tốt, phát huy tinh thần tương ái, hướng ứng các chính sách an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo, tham gia hiệu quả việc giảm nghèo bền vững. Quan tâm phát triển hội viên mới, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa các hội, hiệp hội và giữa các doanh nghiệp thành viên, góp phần giúp nhau cùng phát triển.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, cụm thi đua số 2 - Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã trao 180 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở Thái Bình.

42 DỰ ÁN ĐẠT GIẢI...

(Tiếp theo trang 1)

toàn tỉnh có trên 250 dự án KHKT của học sinh tham gia cuộc thi cấp cụm, huyện, thành phố. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn được 66 dự án tham gia cấp tỉnh với 12 lĩnh vực, trong đó có 46 dự án của học sinh cấp THCS và 20 dự án của học sinh cấp THPT. Các dự án đã tập trung vào tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội như: Vật lý - Công nghệ, Hóa học, Y học - Sinh học, Tin học, Khoa học xã hội hành vi, Cơ khí...

Cuộc thi KHKT là sân chơi trí tuệ và bổ ích, nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, định hướng cho các em biết ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống. Đồng thời, cuộc thi KHKT cũng là cơ hội để các em học sinh tranh học giỏi thi đấu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; mở ra cơ hội cho học sinh tiếp cận với thế giới khoa học, góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Sau hai ngày tổ chức, kết quả ban tổ chức đã trao giải nhất cho 10 dự án, giải nhì cho 12 dự án, giải ba cho 8 dự án và 12 dự án được trao giải khuyến khích.

TIỀN HẢI

Khám bệnh, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

Sáng ngày 23/12, Hội Chữ thập đỏ huyện, Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 120 đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ



nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Minh. Trong dịp này, các y bác sĩ đã khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc điều trị một số bệnh thông thường cho các hộ dân. Việc khám bệnh, tặng quà là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", góp phần chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để họ có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

MẠNH THẮNG

Chú trọng chăm sóc gia súc, gia cầm những ngày mưa rét

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1 triệu con lợn, hơn 13 triệu con gia cầm, gần 55.000 con trâu bò. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/12, có đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc và gây mưa; từ ngày 23/12 miền Bắc chìm trong một đợt rét đậm rét hại trên diện rộng, có thể sẽ rét hơn đợt trước và kéo dài hơn. Đây là điều kiện bất lợi cho ngành chăn nuôi, làm giảm khả năng sinh trưởng phát triển, giảm năng suất, tiêu tốn nhiều thức ăn, sức đề kháng bị giảm sút, dễ bị mắc các bệnh hen suyễn, cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng... đối với vật nuôi. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi cần tiến hành giữ ấm cho đàn vật nuôi bằng cách che chắn chuồng trại tránh gió lùa (đặc biệt là hướng Tây Bắc) và nước mưa hắt trực tiếp vào chuồng nuôi. Thường xuyên bổ sung, thay mới chất độn chuồng để giữ ấm cho đàn vật nuôi, hạn chế tối đa việc sử dụng nước để rửa chuồng (đặc biệt chuồng gia súc, gia cầm non). Đối với gia súc, gia cầm non phải được nuôi trong các chuồng úm được thấp điện sưởi ấm. Đồng thời, cung cấp cho vật nuôi khẩu phần ăn đầy đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng (theo từng loại, từng giai đoạn phát triển); khi thay đổi thức ăn cho đàn vật nuôi không được thay đổi đột ngột mà thay đổi từ từ giúp vật nuôi tránh được các "stress", từ đó nâng cao sức đề kháng, hạn chế dịch bệnh phát sinh cho đàn gia súc, gia cầm. Đối với đàn lợn cần đặc biệt lưu ý giữ gìn vệ sinh chuồng, vệ sinh nguồn thức ăn, nước uống, không chế nhiệt độ và ẩm độ trong chuồng nuôi để phòng các bệnh viêm ruột ỉa chảy, bệnh lỵ, bệnh cầu trùng, bệnh phân trắng lợn con.

PHAN ANH

THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 3768/PJICO-TCKT-CV ngày 10/12/2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) về việc: "Hướng dẫn sử dụng ấn chỉ mới, phối. Hủy ấn chỉ cũ đến 0h ngày 01/01/2019" Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình trân trọng thông báo các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0h ngày 01/01/2019 đều không có hiệu lực:
- GCN BH ô tô TND5 kết hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp, có sery bắt đầu là "8....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH).
Vậy Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình xin thông báo với tất cả các quý cơ quan, ban, ngành liên quan cùng khách hàng và đại lý được biết.
Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI BÌNH